

**NGHỊ QUYẾT
Về Nhiệm vụ năm 2008**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND quận và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp, HĐND nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007:

Năm 2007, kinh tế quận duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 17,43% so với cùng kỳ năm 2006. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quản lý đô thị xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách được chú trọng, nhất là quan tâm giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng tại các khu dân cư. Các hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển trong đó tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cuộc vận động xây dựng nhà tình thương. Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững.

Tuy nhiên, quận phải đối mặt với không ít khó khăn như giá nguyên nhiên vật liệu tăng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc, thiệt hại do thiên tai gây ra nặng nề, các cơ sở sản xuất công nghiệp qui mô hoạt động còn hạn chế, sức cạnh tranh còn thấp, tình hình tội phạm tai nạn giao thông diễn biến phức tạp.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2008:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất: 814.500 triệu đồng tăng 150,14% so với thực hiện năm 2007.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 55.220 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 92.721 triệu đồng.

- Giảm tỷ suất sinh: 0,4%0.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2008: 4,19%.

- Giải quyết việc làm 4.600 lao động.

- Gợi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch.

2. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện:

+ *Về kinh tế:*

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển và chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền nghề khai thác thủy sản, các loại hình dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển. Tập trung đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 03 chợ Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Thọ Quang. Hoàn thành phương án kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão tại vùng bãi ngang thuộc Quận.

Hoàn thành qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quận đến năm 2020. Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

+ *Về Quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản:*

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng Thành phố, tổ chức triển khai khởi công các công trình xây dựng cơ bản đã được ghi vốn trong kế hoạch như: đường nội bộ phường An Hải Đông, trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại, trường tiểu học Quang Trung, trường Mầm non Vành Khuyên, nhà làm việc các phòng Tài nguyên Môi trường, Y tế, Giáo dục...

Làm tốt hơn nữa việc phối hợp với các Ban quản lý dự án trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm như dự án khu tổ hợp dịch vụ cao cấp phía đông cầu sông Hàn, dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, khu du lịch ven sông Hàn, vệt Nguyễn Phan Vinh - Lê Văn Thứ, đường Hà Thị Thân, đền tưởng niệm danh nhân Thoại Ngọc Hầu... xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, nhất là việc khớp nối hệ thống mương cống nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

+ *Thu, chi ngân sách:*

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ trong công tác nắm bắt thông tin việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu dân cư mới hình thành vào lập bộ để quản lý thuế, tăng thu thuế nhà đất.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, tăng cường giám sát chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

+ Văn hoá xã hội:

Thực hiện chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hội. Chỉ thị 16/2006/CT-UBND của UBND thành phố về: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các qui tắc ứng xử qui định tại Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/QU của Đảng bộ quận khoá III về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Phần đầu xây dựng trên 80% hộ đạt chuẩn “gia đình văn hóa”

Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số gia đình trẻ em, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+, phần đầu giảm tỷ suất sinh 0,4‰, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội với việc chăm lo các gia đình nhất là gia đình đối tượng chính sách, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục đầu tư củng cố chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Triển khai các giải pháp có tính khả thi và bền vững về giải quyết tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Hai không" trong ngành giáo dục với 4 nội dung "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp". Phần đầu trong năm 2008 phường Nại Hiên Đông đạt chuẩn phổ cập bậc trung học.

Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, phát triển dịch vụ việc làm nhất là bảo đảm việc làm cho bộ đội phục viên xuất ngũ, thanh niên, ngư dân, nông dân sau khi đất bị thu hồi.

Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và cuộc vận động “Không có tiêu cực trong thi hành công vụ và bệnh thành tích trong phong trào thi đua yêu nước” do quận uỷ phát động.

+ Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Thực hiện có hiệu quả chiến lược và các chương trình kế hoạch về quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, dân chủ và kỷ cương.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Thường xuyên rà soát bổ sung phương án tổ chức quận thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn vững chắc. Hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức diễn tập cơ chế theo Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị tại các phường Mân Thái và phường Nại Hiên Đông.

Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định 7343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan tư pháp trong việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho Tòa án nhân dân quận theo Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiểm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh qui định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

+ Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp:

Thực hiện tốt chương trình hành động của quận trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 của BCH Trung ương khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị” của thành phố.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất cho cán bộ công chức. Xây dựng, ban hành qui định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ công chức viên chức, hợp đồng lao động đang công tác tại các phòng, ban, chuyên môn, UBND các phường thuộc Quận.

Tiếp tục thực hiện và đổi mới hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận thông tin dễ dàng và giải quyết nhanh gọn đúng qui định theo qui trình của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và của phường trên lĩnh vực đất đai, lao động thương binh và xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

UBND quận, các phòng ban ngành, UBND các phường nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2008.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên của mặt trận, động viên các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày **25** tháng **12** năm **2007**./.

CHỦ TỊCH

Mai Mộng Tường